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สื่อ ประเด็นข่าว 

 กญัชาทางการแพทย ์

กรงุเทพธรุกจิ   -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค ์เลขาธกิาร อย. กล่าวว่า (ร่าง) กฎกระทรวงฯ การขออนุญาต และการอนุญาต 

ผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกญัชา ขณะนี้ อยู่ระหว่าง
เสนอรมว.สธ. และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของครม. ระหว่างนี้ สามารถน าประกาศเกี่ยวกบัการขออนุญาตปลูก ผลิต

กญัชาที่มอียู่ก่อนพ.ร.บ.ยาเสพตดิให้โทษฯ ฉบบัใหม่จะบงัคบัใช้ มาใช้เป็นกรอบการด าเนินงานไปก่อนได้ 
      สธ.ได้น าเสนอพืชเศรษฐกจิตวัใหม่คอืกญัชง เนื่องจากมสีารทเีอชซีต ่า ท าให้มโีอกาสตดิน้อย ขณะเดยีวกันกม็สีารซี
บดีสีงู สามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑไ์ด้หลากหลาย ทั้งเครื่องส าอาง อาหาร และเส้นใยต่างๆ ทราบว่าได้มีการ

มอบหมายให้ก.พาณิชย์ไปด าเนินการพิจารณาต่อ ส่วนการผลักดันกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจนั้น ต้องพิจารณาถึง

ผลกระทบทางสงัคมอย่างรอบด้านด้วย 

    นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการด้านยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ ยังไม่

พิจารณาการน ากญัชา ยางกญัชา สารสกดัจากกญัชาและตวัท าละลาย ออกจากบญัชีสารอนัตรายของอนุสญัญาเดี่ยวว่า

ด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 และบรรจุสารทเีอชซีจากกัญชาให้อยู่ในบัญชีเดียวกบัมอร์ฟีน และถอดสารซีบีดี

บริสทุธิ์ และสารซีบดีทีี่มทีเีอชซีต ่ากว่า 0.2% ออกจากการควบคุมตามที่ WHO เสนอ โดยให้น ากลับเข้าสู่การพิจารณา

อกีคร้ังในปี 2563 ดงันั้นการปลูกกญัชาในประเทศเพ่ือส่งออกไม่ใช่สิ่งที่จะท าได้ง่ายๆ ต้องมีการขออนุญาตผลิตและ

ส่งออกจากองคก์รระหว่างประเทศที่ควบคุมเร่ืองยาเสพตดิก่อน 

    ด้าน นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย  ม.รังสิต กล่าวว่า 

มั่นใจว่าไทยมีศักยภาพในการท าให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ โดยเป็นการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ด้วย

องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1.ไทยมีภมูิปัญญาการใช้กัญชาทางการแพทย์มาเป็นร้อยปี 2.เกษตรกรไทยจ านวนมาก

เรียนรู้ วิธีการเพาะปลูก การสกัดสารส าคัญภายใต้งบประมาณที่จ ากัดมายาวนาน และ 3.มีองค์การภาควิชาการ 

มหาวิทยาลัย ในการวิจัยกญัชาทางการแพทย์จ านวนมาก สิ่งที่ยังเป็นอปุสรรคคอืการก าหนดให้รัฐผูกขาดการผลิตเป็น

เวลา 5 ปี นับจากพ.ร.บ.ยาเสพตดิให้โทษฯ บงัคบัใช้ แม้จะก าหนดให้ชาวบ้านสามารถปลูกได้แต่มรีายละเอยีดยุ่งยาก 

จึงจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรงุกฎหมายเพ่ือคลายขั้นตอนในการอนุญาตการปลูกกญัชาทางการแพทย์ 

กรงุเทพธรุกจิ มตชิน 

ไทยโพสต ์ไทยรัฐ

เวบ็ไซตแ์นวหน้า  

   -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค ์เลขาธกิาร อย. เปิดเผยว่า มผีู้มาแจ้งครอบครองกญัชาแล้วเกอืบ 10,000 ราย 

และใกล้หมดระยะเวลาที่เปิดให้แจ้งครอบครอง จึงมนีโยบายให้อย.และสสจ.เพ่ิมการรับแจ้งครอบครองฯ ในวันเสาร์

หรืออาทติย์ และเพ่ิมสถานที่ในการรับแจ้ง เพ่ืออ านวยความสะดวก โดยในวันนี้  อย.ได้เปิดรับแจ้งการครอบครองฯ 

เป็นกรณพิีเศษ เนื่องจากส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาตขิอน าเครือข่ายเกษตรกรและครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่อยู่ใน

เขตกทม.และปริมณฑล มาแจ้งครอบครองประมาณ 300 ราย ซึ่งการแจ้งครอบครองกัญชาขอให้เตรียมเอกสาร
หลักฐานให้พร้อม ได้แก่ บัตรประชาชน เอกสารแจ้งการมีกัญชา เอกสารรับรองอาการเจบ็ป่วยจากแพทย์ และน า
กญัชาที่ใช้รักษาไปด้วย หากมปีริมาณมาก สามารถใช้รปูถ่ายได้ กรณกีลุ่มผู้ป่วยมีจ านวนมาก สามารถประสานกบัอย. 

หรือสสจ. เพ่ือแจ้งชื่อ นามสกุล ก าหนดวัน เวลานัดที่จะเดนิทางไปแจ้งการครอบครองได้   แต่ส าหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้

สารสกดักญัชารักษาโรคมาก่อน ไม่จ าเป็นต้องรีบหาผลิตภัณฑก์ญัชาเพ่ือมาแจ้งครอบครองในช่วงนี้  เพราะการใช้สาร

สกดักญัชารักษาควรได้รับการวินิจฉัยอย่างถี่ถ้วนจากแพทย์ นอกจากนี้  ยังพบการแชรข่์าวลวงเรื่องการแจ้งครอบครอง

ภายในก าหนดและให้ประชาชนขอปลูกกญัชาได้ หรือข้อมูลโรคต่างๆ ที่สามารถน าใบรับรองแพทย์ไปขอปลูกกญัชาได้ 

ซึ่งข้อเทจ็จริงคอื การรับแจ้งครอบครองกญัชาเพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือใช้รักษาโรคเท่านั้น ไม่ใช่การ

อนุญาตให้ปลูกกัญชา เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถปลูกกัญชาได้ ต้องรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจเพ่ือ

สังคม หรือสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย และร่วมด าเนินการกับหน่วยงานของรัฐ หรือร่วมกับ

สถาบนัอดุมศึกษาที่มหีน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์หรือเภสชัศาสตร์ และยังต้องด าเนินการ
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                                                             สรุปข่าววันที่ 13 พฤษภาคม 2562 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

ร่วมกบัหน่วยงานรัฐด้วย หากมข้ีอสงสยั สอบถามได้ที่สายด่วน อย. 1556 กด 3     

มตชิน   -เสนอข่าว นายประพัฒน์ ปัญญาชาตริักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ น าเครือข่ายเกษตรและครอบครัว ซึ่งเป็น

ผู้ป่วยที่อยู่ในกทม.และปริมณฑลมาแจ้งการครอบครอง และกล่าวว่า ปัจจุบันผู้ใช้กญัชารักษาตัวเองและเครือข่ายใต้

ดินยังกังวลที่จะมาแจ้งครอบครอง เพราะเกรงจะถูกเปิดเผยข้อมูลและถูกเจ้าหน้าที่จับกุมเพ่ือด าเนินคดี จึงขอให้

รัฐบาลและ สธ.ให้ความชัดเจนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน และขอให้เครือข่ายใต้ดนิที่ลักลอบสกดัน า้มัน

กญัชามายื่นแจ้งครอบครอง ขณะเดยีวกนั หลังครบก าหนดการยื่น 90 วันแล้ว สธ.ควรตรวจสอบมาตรฐานเพ่ือพัฒนา

น า้มันกญัชาให้ได้คุณภาพและมีราคาที่เป็นธรรม โดยไม่เกนิซีซีละ 200 บาท และความเข้มข้นอย่างน้อย 50-60% 

พร้อมเปิดโอกาสให้เครือข่ายที่อยู่ระหว่างสกัดน า้มันกัญชาหรือท าการสกัดอยู่แล้วด าเนินการต่อไปได้ภายใต้การ

ควบคุมของรัฐบาล  

กรงุเทพธรุกจิ    -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า การที่บุคลกรทางการแพทย์ที่เข้ารับการอบรมเป็น

ผู้ใช้กญัชาทางการแพทย์ จะสั่งใช้กญัชากบัผู้ป่วยต้องพิจารณา 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ปลอดภัย 2.มปีระสทิธผิลในการรักษา 

และ 3.มีความเป็นธรรมในการเข้าถึงการรักษา ทั้งนี้  ในคู่มือระบุข้อห้ามใช้กบั 1.ผู้ที่มีประวัติแพ้ผลิตภัณฑท์ี่ได้จาก

การสกดักญัชา 2.ผู้ที่มอีาการรนุแรงหรือมปัีจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ 3.ผู้ที่เป็นโรคจิตมาก่อน หรือมีอาการ

ของโรคอารมณแ์ปรปรวน หรือโรควิตกกงัวล และ 4.หลีกเล่ียงการใช้ในสตรีมีครรภ์ สตรีที่ให้นมบุตร รวมถึงสตรีวัย

เจริญพันธุท์ี่ไม่ได้คุมก าเนิด หรือสตรีที่วางแผนจะตั้งครรภ์ เนื่องจากพบว่ามทีารกคลอดก่อนก าหนด ทารกน า้หนักตัว

น้อย รวมถงึพบสารซีบดีใีนน า้นมแม่ได้ นอกจากนี้  ยังมีข้อควรระวังอื่นๆ 1.การสั่งใช้ผลิตภัณฑ์กญัชาที่มีทเีอชซีเป็น

ส่วนประกอบในผู้ป่วยที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี เนื่องจากมีผลข้างเคียงต่อสมองที่ก  าลังพัฒนาได้ 2.ผู้ที่เป็นโรคตับ 3.

ผู้ป่วยที่ติดสารเสพติดรวมถึงนิโคตินหรือเป็นผู้ดื่มสรุาอย่างหนัก 4.ผู้ใช้ยาอื่นๆ โดยเฉพาะยากลุ่ม opioids และยา

กล่อมประสาท และ 5.ผู้ป่วยเดก็และผู้ป่วยสงูอายุ  

    ด้าน ภญ.ขนิษฐา ตันติศิรินทร์ ผอ.กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. กล่าวว่า ขั้นตอนการน าผลิตภัณฑ์กัญชามาใช้

ทางการแพทย์ คือ 1.ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งใช้ที่ขึ้นทะเบียนผู้รับการรักษา ทราบผลดี/ผลเสยีของการรักษา ตัดสินใจรักษา

ด้วยความสมคัรใจ และยินยอมเป็นลายลักษณอ์กัษร 2.คดักรอง ประเมนิความเสี่ยงโดยแพทย์ที่ผ่านการอบรมการใช้

กญัชาทางการแพทย์และได้รับอนุญาตเป็นผู้สั่งใช้ 3.การสั่งใช้ผลิตภัณฑ์กญัชา เริ่มขนาดต ่าและเพ่ิมปริมาณทลีะน้อย 

บันทึกการสั่งใช้โดยละเอียด จ่ายโดยเภสัชกรที่ผ่านการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์และขึ้นทะเบียน 4.มีการ

ตดิตามผลและผลข้างเคยีงอย่างใกล้ชิด และเฝ้าระวังการน าไปใช้ในทางที่ผดิ  

     นายเดชา  ศิริภัทร ประธานมูลนิธ ิข้าวขวัญ กล่าวว่า การใช้น า้มนักญัชาสตูรของตน เน้นใช้ปริมาณน้อย เจือจางให้

มากที่สดุ โดยผสมน า้มันกญัชาเพียง 3% ที่เหลือเป็นน า้มันมะพร้าวสกดัเยน็ และใช้ในปริมาณที่ท าให้หลับ ห้ามเมา

เดด็ขาด น า้มนักญัชาไม่ได้สามารถรักษาโรคได้ทุกชนิด แต่สามารถใช้เพ่ือท าให้นอนหลับและฟ้ืนฟูร่างกายได้ แต่โรค

ที่รักษาได้และทดลองได้ผลมากบัตวัเองคอืโรคต้อเนื้อ วุ้นในตาเสื่อม  

มตชิน  
เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

  -เสนอข่าว นพ.วีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกจิ รองนพ.สสจ.ระยอง เปิดงานเสวนาวิชาการ เร่ือง “กัญชา…พืชสมุนไพร

ทางเลือก” โดยมี นายวัฒนา พวงสวัสดิ์ ประธานสภากญัชา จ.ระยอง และสภากญัชาอ าเภอต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.

พงษ์ศักดิ์ อวัยวานนท ์อดตีเลขาธกิารสภาแพทย์แผนไทย พร้อมผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา โดยหลังจากเสวนาจะเรียบเรียง

ประเดน็ข้อเทจ็จริงต่างๆ แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาด าเนินการ หลังหมดเขตการ

ยื่นครอบครอง 21 พ.ค.นี้  

ผู้จัดการรายวัน    -เสนอข่าว ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย พล.อ.เดชา ปุญญบาล ประธานมูลนิธิ

ร่วมใจส านึกไทย ดร.ชยันตพิ์สฐิ สมานสวน นายกสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพ่ือสงัคมประเทศไทย ดร.เอมอร เทยีน

อภิรักษ์ พร้อมตัวแทนภาคเอกชน ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 7 หน่วยงาน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสขุภาพคนไทยจากกญัชา เพ่ือร่วมพัฒนางานวิจัยและจัดองค์ความรู้ ด้านกญัชาเพ่ือการแพทย์และการ

บ าบดัรักษา เริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต การน าไปใช้ รวมทั้งการบริหารจัดงานสร้างอาชีพให้คนไทย 
   ดร.ชยันต์พิสฐิ กล่าวว่า ในระยะแรกจะจัดสมัมนาใหญ่เพ่ือระดมความคิดและความรู้จากผู้รู้ จริงเชิงลึกทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ ในวันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 09.30-15.00 น. ที่ ห้องประชุม ศ.ดร.สัญญา ธรรมศักดิ์ ส  านักงาน
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ค่าสมัคร 800 บาท พร้อมรับใบประกาศ นอกจากนี้  ยังมีโครงการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรอบรมวิชาชีพ วิทยากัญชาเพ่ือสุขภาพ รุ่นละ 4 เดือน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การศึกษาดูงาน

ต่างประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสกบัผู้สนใจในการก้าวสู่การประกอบอาชีพ            
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ไทยรัฐ เวบ็ไซตส์ยามรัฐ   -เสนอข่าว มรภ.สวนสนุันทา (ศูนย์อดุรธานี) ร่วมกบัภาคเกษตรกร จัดสมัมนากญัชายารักษาโรค เพ่ือเป้าหมายให้

เกษตรกร สามารถปลูกกญัชาโดยผ่านทางสถาบนัการศึกษา 

กรงุเทพธรุกจิ   -เสนอข่าว วันนี้  ศ.นพ.ธรีะวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สขุภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.

จุฬาฯ จะเปิดแถลงข่าว "การลงทะเบียนการใช้กญัชาทางอนิเทอร์เนต็ส าหรับผู้ ป่วย ก่อนสิ้นวันนิรโทษกรรม" ผลทาง

กฎหมายและทางออกของผู้ ป่วยหลัง 19 พ.ค.  2562 โดยสามารถเริ่มลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตได้

ที่  www.cdb.oss.org เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ป่วยที่ใช้กัญชาอยู่แล้ว/หรือยังไม่ได้ใช้ แต่อาจต้องใช้/และมี

หรือไม่มีใบรับรองแพทย์ ใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อทางการเพ่ือรับหลักฐานการยืนยันทางกฎหมาย หลังวันนิรโทษ

กรรม 21 พ.ค.62  

คมชัดลึก ไทยโพสต ์   -เสนอข่าว นายสวุินัย ภรณวลัย อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุก๊ส่วนตัว ว่า ขณะนี้ กญัชา

ล้นตลาดอเมริกาและแคนาดา ส่วนลาวที่ถูกอ้างว่าปลูกกัญชาเสรีท าเงินจากการส่งออกนั้น แท้จริงแล้วคือตลาด

ประเทศไทย ส่วนที่อ้างว่าส่งไปอเมริกานั้น ตอนนี้ ถูกตกีลับแล้ว เพราะปนเป้ือนสารเคมอีนัตรายโดยเฉพาะยาฆ่าหญ้า

และมสีารโลหะหนัก แต่ที่ส่งออกไปญี่ปุ่นได้ เป็นพันธุท์ี่นักลงทุนญี่ปุ่นน ามาให้เกษตรกรลาวปลูกและควบคุมการปลูก

เพ่ือให้ได้คุณภาพที่ด ีดอกให้น า้มนักญัชาที่มสีารส าคญัที่ใช้ทางการแพทย์ได้สงู เช่นเดียวกบัสหรัฐและแคนาดา ส่วน

พันธุ์พ้ืนเมืองของไทย หากใช้ท าน ้ามันกัญชารักษามะเร็งได้ ต้องศึกษาผลภายหลังการรักษาที่มีระยะเวลาความ

ปลอดภัยถงึ 5 ปีต่อไป 

 

คมชัดลึก แนวหน้า  

สถานการณก์ารเมือง 

   -เสนอข่าว แหล่งข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า จะจัดสรรต าแหน่งรัฐมนตรีให้กับพรรคประชาธิปัตย์และ

พรรคภมูิใจไทยพรรคละ 6-7 ต าแหน่ง โดยนายอนุทนิ ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ขอดูกระทรวงคมนาคม แต่

เกรงว่าจะถูกมองเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ และได้รับสัมปทานจากรัฐหลาย

โครงการ จึงลงตวัที่รมต.กระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือขบัเคล่ือนนโยบายกญัชา  

 

เวบ็ไซต ์kapook  

รพ.ลืมผา้กอ๊ซในช่องคลอด 

       -เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊ก ห้องสืบสวยสยอง โพสต์เร่ืองของเดก็อายุ 16 ปี ไปคลอดลูกที่รพ.แห่งหนึ่งใน จ.สุรินทร์ 

โดยขณะนั้นเป็นเวลากลางคืน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ห้องคลอดมีอาการมึนเมา นอนรอคลอดจนวันรุ่งขึ้นพยาบาลจึงได้ฉีดยา

เร่งคลอด หลังคลอดกลับบ้านไปรู้สกึเจบ็ช่องคลอด ผ่านไป 7 วันไปตรวจร่างกายที่รพ.เดิมอีกคร้ัง พยาบาลแจ้งว่าทุก

อย่างปกติ ผ่านไป 45 วัน ไปตรวจร่างกายที่รพ.ใน จ.สมุทรปราการ พบผ้ากอ๊ซอยู่ในช่องคลอด  2 ชิ้ น โดยทางรพ.

ต้นเหตยุังไม่แสดงความรับผดิชอบใดๆ เพียงบอกจะรับผดิชอบตามบตัรทอง 

 

เพจ Drama-addict 

การเขา้ถงึบริการดา้นการแพทย ์

  -แชร์โพสต์ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในรพ.สต.พ้ืนที่ห่างไกลแห่งหนึ่ง เล่าถึงเร่ืองคนไข้เดก็มีบาดแผลที่เท้า ต้องเยบ็ 

แพทย์จึงให้ส่งตัวไปรักษาต่อ แต่พ่อแม่เดก็ปฏิเสธเพราะไม่มีค่าเดินทาง และสรุปว่าเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของ

ประเทศ นอกจากเร่ืองงบประมาณซื้อเคร่ืองมอืแพทย์ อกีอย่างที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ได้คือการ

คมนาคมขนส่ง จึงฝากถงึรัฐบาลชุดต่อไปให้ช่วยแก้ไขด้วย  

 

สยามรัฐ 

มาตรฐาน Food truck 

    -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธวีันดา รองอธบิดกีรมอนามยั เปิดเผยว่า ได้ร่วมกบักรมอุตสาหกรรม  กรมขนส่งทางบก ก.

คมนาคม ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทั้งคน ครัว รถ และตลาด 

ให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับฟู้ดทรัค โดยจัดกิจกรรม

สมัมนา ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าความรู้  โดยกฎกระทรวงสขุลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 

ที่มผีลบงัคบัใช้ตั้งแต่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา ก าหนดให้คนขายหรือผู้ที่สมัผัสอาหารต้องมีสขุภาพแขง็แรง ผ่านการอบรม

หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารตามประกาศกระทรวงฯ ภายในเดือน ธ.ค. 2563 และต้องอบรมทบทวนเพ่ือต่อ

ใบอนุญาตใหม่ทุก 3 ปี  

 

คมชัดลึก 

ปัญหาเด็กถูกลืมในรถ 

   -เสนอบทความว่า กรณีเดก็ติดในรถจนถึงแก่ชีวิต เป็นเร่ืองที่เกดิซ า้แล้วซ า้อกี มีการแนะน าวิธเีบื้ องต้น เช่น สอนให้

เดก็บีบแตรรถเพ่ือส่งสัญญาณให้คนภายนอกรู้ ถึงความผิดปกติ สอนให้เดก็รู้ จักเปิดประตูรถเอง ครูผู้ดูแลประจ ารถ

ตรวจสอบเดก็ทั้งตอนขึ้นและลงจากรถอย่างละเอยีด ไม่ทิ้งเดก็ตามล าพัง  

   ด้าน นพ.สวุรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธบิดกีรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วง 5 ปี  (2557-2561) มีเหตุการณ์ที่เดก็
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ถูกลืมทิ้งไว้ในรถ 106 เหตกุารณ ์เสยีชีวิต 5 ราย อายุ 3-6 ปี เกดิขึ้นในรถรับจ้างรับส่งนักเรียน 4 ราย และรถยนต์ส่วน

บุคคล 1 ราย ทั้งหมดถูกลืมทิ้ งไว้ในรถนานกว่า 6 ชม.ขึ้นไป เกิดขึ้ นขณะเดก็นอนหลับและจอดรถไว้หลังจากรับส่ง

นักเรียนเสรจ็ 

 

ข่าวสด คอลัมน ์

บก.ตอบจดหมาย 

อาหารรสเค็ม 

   -เสนอจดหมายจากคุณธรีะยุทธ ์ระบุว่า ฝากท้องไว้กบัอาหารนอกบ้านซึ่งมรีสชาตเิคม็ เครื่องปรุงอาหารในปัจจุบันล้วน

แต่มีรสเคม็มาก และมีข่าวว่าคนไทยเป็นโรคไตเพ่ิมขึ้ นทุกปี จึงอยากให้สธ.หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลป้องกันสุขภาพของ

ประชาชน แนะน าหรือรณรงค์กระตุ้นเตือนให้คนไทยลดการทานเคม็อย่างต่อเนื่อง สร้างจิตส านึกทั้งผู้บริโภคและแม่ค้า

พ่อค้าที่ขายอาหารให้ลดความเคม็ลง  

 

เดลินวิส ์

ยาเสพติดชนิดใหม่ 
     -เสนอสกูป๊ อธบิดกีรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า ส านักยาและวัตถุเสพตดิได้รับของกลางจากกองบัญชาการต ารวจ

ปราบปรามยาเสพตดิ เมื่อเดอืนม.ีค. 2562 เป็นเมด็กลมแบนสฟ้ีา ด้านหนึ่งมีตัวอกัษร "D A N" และตัวเลข "5 6 2 0" อกี

ด้านมตีวัเลข "10" รวม  99,850 เมด็ จับกุมได้ใน จ.เชียงใหม่ สงสยัว่าเป็นยา DIAZEPAM ซึ่งจัดเป็นวัตถุออก ฤทธิ์ประเภท 

4 และส่งตรวจพิสจูน์ โดยพบว่าเป็น DICLAZEPAM ที่ยังไม่มีการควบคุมทางกฎหมายในไทย ในต่างประเทศพบว่าน าไปใช้

ในทางที่ผดิและเสยีชีวิตจ านวนมาก โดยเฉพาะในยุโรป จัดเป็นยาคลายเครียดในกลุ่มเดียวกบั DIAZEPAM แต่มีฤทธิ์รุนแรง

กว่าประมาณ 10 เท่า สงัเคราะห์ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2503 แต่ไม่ได้น ามาใช้เป็นยาเนื่องจากพบว่าเสพติดได้ง่ายแม้ใช้ขนาด

ปกต ินับเป็นมหันตภัยใหม่ที่ทุกฝ่ายต้องตระหนัก เพราะปัจจุบนัการซื้ อขายทางอนิเทอร์เนต็เป็นเรื่องปกติและควบคุมได้

ยาก  

 

เดลินวิส ์

โรคไขเ้ลือดออก 
     -เสนอข่าว นายชวินทร์ ศิรินาค ผอ.ส านักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 6 ม.ค.-27 เม.ย. 2562 กทม.มีผู้ ป่วยโรค

ไข้เลือดออก 1,550 ราย เสียชีวิต 1 ราย กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือ 5-14 ปี ส านักอนามัยมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน

โรคคอื 1.เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเสี่ยง โดยก าจัดแหล่งเพาะพันธุล์ูกน า้ยุงลายบริเวณในบ้าน รอบบ้าน พ้ืนที่รกร้างและสถานที่

ที่มีคนจ านวนมากอยู่ร่วมกันทุกสัปดาห์  2.ผู้ที่สงสัยโรคไข้เลือดออก/ผู้ ป่วยที่มีการรายงานผ่าน รง.506 จาก

สถานพยาบาล 1,070 แห่งทั่วกทม. จะมีการควบคุมโรคตามมาตรฐานทมีเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคล่ือนที่เรว็ โดยบ าบัด

ภาชนะเสี่ยง ก าจัดยุงตดิเชื้อตวัเตม็วัยในบ้านผู้ป่วยและรัศมี 100 เมตร รวมถงึให้สขุศึกษาได้แก่ ให้ผู้ ป่วยทายาป้องกนัยุง

กดั ดูแลสขุภาพตนเอง หากคนในครอบครัวมไีข้สงูมากกว่า 2 วัน ให้รีบไปพบแพทย ์

 

ไทยรัฐ เดลินวิส ์

ไทยโพสต ์

กรงุเทพธรุกจิ 

แนวทางรกัษาฟันในผูป่้วยตบัแข็ง 

    -เสนอข่าว ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อดีตกรรมการทนัตแพทยสภา เปิดเผยว่า กรณีผู้ ป่วยมีประวัติตับแขง็

มารับบริการถอนฟันแล้วเลือดไหลไม่หยุดมาขอรับเงินช่วยเหลือเบื้ องต้นตามมาตรา 41 ที่ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ 

สปสช.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้ องต้นเรียบร้อยแล้ว แต่เพ่ือไม่ให้เกดิขึ้นกบัผู้ ป่วยอื่นๆ ทนัตแพทยสภา ราชวิทยาลัย

ทนัตแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดท าแนวทางปฏิบัติในการ

ประเมนิผู้ป่วยที่มปีระวัตติบัแขง็ในการรักษาทางทนัตกรรม ซึ่งจะแนะน าขั้นตอนการประเมนิความเสี่ยงของผู้ป่วยโรค

ตบัแขง็ ตั้งแต่การซักประวัติ การส่งตรวจแลบ็ โดยมีค่าคะแนนความเสี่ยงรายการต่างๆ เพ่ือพิจารณาก่อนการรักษา 

รวมถงึแนวทางการปฏบิตัติวัของผู้ป่วยหลังการรักษาฟัน ซึ่งทนัตแพทย์สามารถน าไปแนะน าแก่ผู้ป่วยได้ 

 


